



สาธารณรัฐฝรั่งเศส (French Republic)



เมืองหลวง กรุงปารีส

ที่ตั้ง ทางตะวันตกของทวีปยุโรป ติดทะเล 2 ด้าน คือด้านตะวันตกติดกับอ่าวบิสเคย์และช่องแคบอังกฤษ ด้านใต้ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน โดยอยู่ระหว่างอิตาลีและสเปน ถูกขนานนามตามรูปทรงของประเทศว่าแผ่นดินหกเหลี่ยม มีพื้นที่ 643,801 ตร.กม. (รวมดินแดนโพ้นทะเล) เฉพาะในยุโรป 551,500 ตร.กม. (ขนาดใกล้เคียงกับไทยแต่ใหญ่กว่าเล็กน้อย) ขนาดใหญ่อันดับที่ 44 ของโลกและมีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปตะวันตก (มีพื้นที่ 1 ใน 5 ของประเทศในสหภาพยุโรป)

อาณาเขต

ทิศเหนือ	ติดกับช่องแคบอังกฤษ เบลเยียม และลักเซมเบิร์ก
ทิศตะวันออก	ติดกับเยอรมนี สวิตเซอร์แลนด์ และอิตาลี
ทิศตะวันตก	ติดกับมหาสมุทรแอตแลนติก
ทิศใต้	ติดกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียน อันดอร์รา และสเปน



ภูมิประเทศ ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบทางเหนือและตะวันตกเป็นเนินเขา ส่วนที่เหลือเป็นเทือกเขาสูง คือ เทือกเขาพีเรนีสทางใต้และเทือกเขาแอลป์ทางตะวันออก มีจุดสูงสุดในทวีปยุโรปตะวันตก คือ ยอดเขามงบล็อง (Mont Blanc) บนเทือกเขาแอลป์บริเวณชายแดนฝรั่งเศส และอิตาลี

ภูมิอากาศ โดยทั่วไปอากาศเย็นในฤดูหนาว และอบอุ่นในฤดูร้อน บริเวณทางใต้ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียน มีอากาศอบอุ่นกว่า บางครั้งอากาศหนาวแห้งด้วยอิทธิพลของลมเหนือ (Mistral) ที่พัดจากทางเหนือสู่ทางใต้

ประชากร 68,370,000 ล้านคน (ต.ค.2567)

รายละเอียดประชากร

บทบัญญัติรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสไม่ให้อัตราส่วนรวมข้อมูลประชากรด้วยการแบ่งแยกเชื้อชาติ และสีผิว ทำให้ไม่มีการสำรวจตัวเลขดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ชาวฝรั่งเศส ประกอบด้วยคนหลากหลายชาติพันธุ์ เนื่องจากประวัติศาสตร์และการอพยพจากประเทศอาณานิคม เช่น ชาวเคลต์สลาฟแอฟริกาเหนือ อินโดจีน ชนกลุ่มน้อยบาสก์ ลาติน ส่วนอาณาเขตโพ้นทะเลของฝรั่งเศสเป็นคนผิวดำ ผิวขาวลูกครึ่งระหว่างผิวขาว กับผิวดำ (Mulatto) อินเดีย จีน

อัตราส่วนประชากรจำแนกตามอายุ : วัยเด็ก (0-14 ปี) 17.3% วัยรุ่นถึงวัยกลางคน (15-64 ปี) 60.7% และวัยชรา (65 ปีขึ้นไป) 22% อายุขัยเฉลี่ย 82.6 ปี เพศชาย 79.8 ปี เพศหญิง 85.5 ปี อัตราการเกิด 10.9 คนต่อประชากร 1,000 คนอัตราการตาย 10 คนต่อประชากร 1,000 คน

ศาสนา รัฐธรรมนูญให้เสรีภาพการนับถือศาสนาและไม่กำหนดศาสนาประจำชาติ แต่อาจแบ่งเป็นศาสนา คริสต์นิกายต่าง ๆ 66% (โรมันคาทอลิกคิด 83% ของผู้นับถือศาสนาคริสต์ทั้งหมด ที่เหลือเป็นโปรเตสแตนต์ ออทอดอกซ์และนิกายอื่น ๆ) ไม่นับถือศาสนา 24% อิสลาม 8% ศาสนาอื่น ๆ 2%

ภาษา ภาษาราชการ ได้แก่ ภาษาฝรั่งเศส

การศึกษา งบประมาณด้านการศึกษา 8.8% ของ GDP

วันชาติ 14 ก.ค. ของทุกปี (บางประเทศเรียกว่าวันบัสตีย์ หรือ Bastille Day) วันดังกล่าวถูกเรียกอย่างเป็นทางการว่างานเฉลิมฉลองแห่งชาติ (La Fête Nationale) หรือเรียกโดยทั่วไป Le quatorze juillet แปลว่า วันที่ 14 ก.ค. เป็นการรำลึกถึงวันเฉลิมฉลองแห่งสหพันธรัฐ (Fête de la Fédération) เมื่อปี 2333 ซึ่งตรงกับวันครบรอบหนึ่งปีการทลายคุกบัสตีย์ เมื่อ 14 ก.ค.2532 ในวันนี้จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองทั่วประเทศ มีการเดินขบวนสวนสนาม การกล่าวปราศรัย การแสดงดนตรี และการจุดพลุ

การเมือง ปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบกึ่งประธานาธิบดี โดยประธานาธิบดีเป็นประมุขและหัวหน้าฝ่ายบริหาร ประธานาธิบดีมาจากการเลือกตั้งโดยตรงโดยใช้ระบบเสียงข้างมากแบบเด็ดขาด (คะแนนเสียงข้างมากเกินกว่า 50%) หากการเลือกตั้งรอบแรกไม่มีผู้ใดได้เสียงข้างมากเด็ดขาด ให้นำผู้สมัครที่ได้ลำดับ 1 และ 2 มาเลือกตั้งในรอบที่สอง มีวาระดำรงตำแหน่ง 5 ปี อยู่ในตำแหน่งได้ไม่เกิน 2 สมัย ประธานาธิบดีคนปัจจุบันคือ นายเอ็มมานูเอล มาครง สังกัดพรรค La République En Marche! หรือ Republic on the Move (REM) ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 1 เมื่อ 14 พ.ค.2560 และเข้าดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ 2 เมื่อ 7 พ.ค.2565 ภายหลังชนะคู่แข่ง คือ นาง Marie Le Pen จากพรรค National Rally แนวคิดขวาจัด

ฝ่ายบริหาร : ประธานาธิบดีแต่งตั้ง นรม. และคณะรัฐมนตรีโดยต้องได้รับเสียงรับรองจากรัฐสภานรม. มีบทบาทเป็นหัวหน้ารัฐบาล นรม.คนปัจจุบัน คือ นาย Michel Barnier (ดำรงตำแหน่ง 5 ก.ย.2567)

ฝ่ายนิติบัญญัติ : เป็นระบบ 2 สภา ได้แก่ 1) วุฒิสภา สมาชิก 348 คน มาจากการเลือกตั้งทางอ้อมโดยคณะบุคคลที่เป็นตัวแทนของแต่ละเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ มณฑลโพ้นทะเล และชุมชนฝรั่งเศสในต่างประเทศ มีวาระ 6 ปี โดยจัดให้มีการเลือกตั้งทั้งหมดทุก 3 ปี และ 2) สภาผู้แทนราษฎร สมาชิก 577 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงวาระ 5 ปี เดิมฝรั่งเศสกำหนดจัดการเลือกตั้งครั้งต่อไปในปี 2570 แต่นายเอ็มมานูเอล มาครงตัดสินใจยุบสภาและประกาศการเลือกตั้งใหม่เมื่อ ผลการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเมื่อ 30 มิ.ย. และ 7 ก.ค.2567 พรรคที่ได้สัดส่วนที่นั่งในสภามากที่สุด 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้าย New Popular Front (NFP) ได้ 182 ที่นั่ง 2) กลุ่มพันธมิตรฝ่ายกลางของนายเอ็มมานูเอล มาครง Ensemble (ENS) ได้ 168 ที่นั่ง และ 3) พรรค National Rally (RN) ได้ 143 ที่นั่ง

เนื่องจากรัฐธรรมนูญฝรั่งเศสกำหนดว่า พรรคการเมืองที่จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียวได้จะต้องได้รับเลือกเกินกึ่งหนึ่ง หรือมากกว่า 289 ที่นั่งจากทั้งหมด 577 ที่นั่ง แต่เมื่อไม่มีพรรคใดได้คะแนนเสียงเพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลพรรคเดียว ประกอบกับกลุ่มการเมืองทั้งสามฝ่ายมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกัน และไม่มีฝ่ายใดจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลผสม ทำให้ในห้วง 2 เดือนแรกหลังการเลือกตั้ง ฝรั่งเศสเผชิญสภาวะรัฐสภาแขวน (Hung parliament) เป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี จนกระทั่งเมื่อ 5 ก.ย.2567 นายเอ็มมานูเอล มาครง ประกาศแต่งตั้ง นาย Michel Barnier เป็น นรม.คนใหม่ของฝรั่งเศส

สำหรับวุฒิสภามีอำนาจค่อนข้างจำกัด กรณีที่ทั้งสองสภาไม่สามารถตกลงกันได้ สภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจชี้ขาดและอภิปรายไม่ไว้วางใจคณะรัฐมนตรี โดยปกติสภาผู้แทนราษฎรเป็นเสียงของรัฐบาลและสามารถกำหนดการตัดสินใจของรัฐบาลได้

ฝ่ายตุลาการ : ประกอบด้วย 1) ศาลฎีกา (Supreme Court of Appeals or Cour de Cassation) คณะผู้พิพากษาศาลฎีกาได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี โดยคณะกรรมการตุลาการ (Conseil Supérieur de la Magistrature) เป็นผู้เสนอรายชื่อ 2) ศาลรัฐธรรมนูญ (Constitutional Council or Conseil Constitutionnel) ประกอบด้วยตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 9 คน ได้รับการแต่งตั้งจากประธานาธิบดี ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานวุฒิสภา ท่านละ 3 คน และ 3) ศาลทั่วไป (Council of State or Conseil d'État)

การแบ่งเขตการปกครองประกอบด้วย 13 แคว้น (Région) กับ 96 จังหวัด (Département) ส่วนดินแดนโพ้นทะเลมีจำนวน 5 แคว้น ได้แก่ แคว้น Guadeloupe และแคว้น Martinique ในทะเล

แคริบเบียนมหาสมุทรแอตแลนติกภูมิภาคอเมริกากลาง แคว้น Guyane หรือ French Guiana มหาสมุทรแอตแลนติกภูมิภาคอเมริกาใต้ แคว้น Mayotte และแคว้น Réunion ในมหาสมุทรอินเดียภูมิภาคแอฟริกาใต้ กับอีก 5 จังหวัด (แคว้นละ 1 จังหวัด) นอกจากนี้ ฝรั่งเศสยังมีดินแดนโพ้นทะเลในรูปแบบอื่น ๆ เช่น เขตปกครองโพ้นทะเล (Collectivités d'outre-mer-COM) ได้แก่ French Polynesia, Saint Pierre and Miquelon, Wallis and Futuna, Saint Martin และ Saint Barthelemy ดินแดนที่มีสถานะเป็นอาณานิคมพิเศษ (Collectivité sui generis) ได้แก่ Nouvelle Calédonie (มีสถานะเป็นชุมชน) Clipperton และ French Southern and Antarctic Territories

พรรคการเมืองสำคัญ : การเมืองฝรั่งเศสมีลักษณะเฉพาะคือ พรรคที่มีอุดมการณ์ทางการเมืองที่คล้ายคลึงกัน สามารถรวมกลุ่มกันเพื่อก่อตั้งเป็นกลุ่มการเมืองและลงสมัครรับเลือกตั้งในนามของกลุ่มได้ ปัจจุบันมีกลุ่มการเมืองที่สำคัญ ได้แก่ 1) กลุ่ม La République En Marche! หรือ Republic on the Move (REM) เป็นกลุ่มแนวคิดการเมืองสายกลาง นำโดยพรรค Renaissance ของนายเอ็มมานูเอล มาครง 2) กลุ่มพันธมิตรฝ่ายซ้าย หรือ NFP เป็นกลุ่มการเมืองใหม่ เพิ่งก่อตั้งเมื่อ มิ.ย.2567 ภายหลังจากนายมาครง ประกาศยุบสภา NFP ประกอบด้วยหลายพรรคฝ่ายซ้าย เช่น พรรค France Unbowed พรรค Socialist พรรค Ecologist เป็นต้น 3) กลุ่ม Les Républicains หรือ Republican เป็นการรวมตัวของพรรคการเมืองที่มีแนวคิดกลางขวา และ 4) พรรค National Rally แนวคิดขวาจัด

กลุ่มกดดันทางการเมือง : กลุ่มสหภาพแรงงานต่าง ๆ ได้แก่ CFTD (สหภาพแรงงานที่มีแนวคิดซ้าย มีสมาชิกประมาณ 875,000 คน) CFE-CGC (สหภาพสำหรับผู้ทำงานในสำนักงาน/บริษัทมีสมาชิกประมาณ 140,000 คน) CFTC (สหภาพแรงงานเอกชนก่อตั้งโดยกลุ่มคนงานที่นับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกมีสมาชิกประมาณ 142,000 คน) CGT (สหภาพแรงงานเก่าแก่ มีแนวคิดคอมมิวนิสต์ มีสมาชิกประมาณ 710,000 คน) FO (สหภาพแรงงานภาคเอกชนมีสมาชิกประมาณ 300,000 คน) และ MEDEF (แนวร่วมรัฐวิสาหกิจของฝรั่งเศสมีสมาชิกประมาณ 750,000 คน) นอกจากนี้ ยังมีสหภาพแรงงานในดินแดนโพ้นทะเลของฝรั่งเศสด้วย

เศรษฐกิจ เศรษฐกิจของฝรั่งเศสเป็นหนึ่งในเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดและพัฒนาแล้วที่สุดในโลก (อันดับ 6 ของโลก เมื่อปี 2566) โดยมีลักษณะเด่นคือมีการผสมผสานอุตสาหกรรมที่หลากหลาย อีกทั้งภาคเอกชนและรัฐวิสาหกิจมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน อุตสาหกรรมสำคัญ 3 ด้านของฝรั่งเศส ได้แก่ ด้านการผลิตและส่งออกอากาศยาน ยานยนต์ และสินค้าฟุ่มเฟือย ด้านการบริการ โดยเฉพาะการท่องเที่ยวและการเงิน และด้านเกษตรกรรม ฝรั่งเศสเป็นที่รู้จักในด้านผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรคุณภาพสูง รวมถึงไวน์และผลิตภัณฑ์นม

ภายหลังเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ 2 นายเอ็มมานูเอล มาครง ประกาศกลยุทธ์ “ฝรั่งเศส 2573 (France 2030)” ซึ่งเป็นแผนการลงทุนในภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจของฝรั่งเศส โดยเน้นที่นวัตกรรม ความยั่งยืน และความสามารถในการแข่งขันด้านอุตสาหกรรม กลยุทธ์ฝรั่งเศส 2573 ตั้งเป้าให้ฝรั่งเศสเป็นผู้นำระดับโลกในด้านสิ่งแวดล้อม พลังงาน เทคโนโลยีดิจิทัล สุขภาพ เกษตรกรรม ยานยนต์ การบิน และอวกาศ

สกุลเงิน ตัวย่อสกุลเงิน : ยูโร (EUR)

อัตราแลกเปลี่ยนต่อดอลลาร์สหรัฐ : 1 ยูโร : 1.08 ดอลลาร์สหรัฐ (ต.ค.2567)

อัตราแลกเปลี่ยนต่อบาท : 1 ยูโร : 36.85 บาท (ต.ค.2567)

ดัชนีเศรษฐกิจสำคัญ (ปี 2567)

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) : 3,170 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

อัตราความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ : 0.2%

รายได้เฉลี่ยต่อหัวต่อปี : 48,010 ดอลลาร์สหรัฐ

แรงงาน : 31,400,000 คน

อัตราการว่างงาน : 7.3%

อัตราเงินเฟ้อ : 1.1% (ก.ย.2567)

ดุลบัญชีเดินสะพัด : ในปี 2567 คาดว่าฝรั่งเศสจะขาดดุลประมาณ 47,240 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ

มูลค่าการส่งออก : 650,000 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ต.ค.2567)

สินค้าส่งออก : เครื่องบิน เฮลิคอปเตอร์ ยานอวกาศและชิ้นส่วนต่าง ๆ เกสซ์ภัณฑ์ เครื่องบิน รถยนต์และยานพาหนะ รวมถึงชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริม

มูลค่าการนำเข้า : 634,300 ล้านดอลล่าร์สหรัฐ (ต.ค.2567)

สินค้านำเข้า : ก๊าซธรรมชาติ รถยนต์และยานพาหนะ น้ำมัน น้ำมันดิบ เกสซ์ภัณฑ์

คู่ค้าสำคัญ : เยอรมนี อิตาลี เบลเยียม สเปน สหรัฐฯ สหราชอาณาจักร จีน เนเธอร์แลนด์ สวิตเซอร์แลนด์ และโปแลนด์

การทหาร มีความสำคัญในฐานะ 1 ใน 5 ประเทศสมาชิกถาวรของ UNSC และครอบครองอาวุธนิวเคลียร์มากเป็นอันดับ 3 ของโลก (รองจากสหรัฐฯ และรัสเซีย) กองทัพติดตั้งยุทธโศปกรณ์ก้าวหน้าทันสมัยติดอันดับของโลก นอกจากนี้ นับตั้งแต่ปี 2562 ฝรั่งเศสเริ่มแสดงบทบาทด้านอวกาศเพิ่มมากขึ้น มีการจัดตั้งหน่วยบัญชาการป้องกันอวกาศ สังกัดกองทัพอากาศฝรั่งเศส มีวัตถุประสงค์หลักในการช่วยปกป้องดูแลและรักษาความปลอดภัยดาวเทียมสัญชาติฝรั่งเศสที่ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศ

กองทัพฝรั่งเศสแบ่งออกเป็น 4 เหล่า ได้แก่ ทบ. ทร. ทอ. และ กกล.สารวัตรทหาร ซึ่งประกอบด้วย กกล.ตำรวจแห่งชาติ (National Gendarmerie) ปฏิบัติหน้าที่เป็นทหารประจำการในพื้นที่ชนบทและเป็นเสมือนสารวัตรทหารของกองทัพฝรั่งเศส

ระบบการเกณฑ์ทหารเป็นไปโดยสมัครใจสำหรับทั้งบุรุษและสตรีที่มีอายุ 18-25 ปี ไม่มีระบบการบังคับเกณฑ์ทหารแต่มีข้อผูกพันต้องประจำการในกองทัพ 12 เดือน โดยสตรีปฏิบัติงานในหน่วยที่ไม่ใช่หน่วยปฏิบัติการ

มีกำลังพลประจำการรวม 203,850 นาย (แยกเป็น ทบ. 113,800 นาย ทร. 34,650 นาย ทอ. 40,200 นาย จนท.อื่น ๆ 15,200 นาย และ กกล.สารวัตรทหารที่ประจำการ 95,100 นาย) นอกจากนี้ ยังมี

กกล.สำรอง 37,300 นาย (แยกเป็น ทบ. 22,550 นาย ทร. 4,900 นาย ทอ. 5,000 นาย จนท.อื่น ๆ 4,850 นาย และ กกล.สารวัตรทหารสำรอง 31,500 นาย) คาดว่าภายในปี 2567 ฝรั่งเศสจะสามารถบรรลุเป้าหมายของประเทศสมาชิกองค์การแอตแลนติกเหนือ (NATO) ในการจัดสรรงบประมาณทางทหารที่ 2-2.06% ของ GDP

ฝรั่งเศสเป็น 1 ใน 2 ประเทศมหาอำนาจในยุโรปที่มีอาวุธนิวเคลียร์ในครอบครอง (นอกเหนือจากสหราชอาณาจักร) โดยฝรั่งเศสครอบครองอาวุธนิวเคลียร์จำนวน 290 หัวรบ หรือเป็นอันดับ 3 ของโลก (รองจากสหรัฐฯ และรัสเซีย) ซึ่งหัวรบดังกล่าวสามารถยิงจากเรือดำน้ำที่ประจำการอยู่ที่คาบสมุทรในแคว้นทางตะวันตกของฝรั่งเศสหรือปล่อยจากเครื่องบินรบได้ ทั้งนี้ เมื่อปี 2564 ฝรั่งเศสใช้งบประมาณ 5,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพื่อสร้างและรักษาศักยภาพด้านอาวุธนิวเคลียร์ของประเทศ และฝรั่งเศสยังเป็นประเทศส่งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่สำคัญของโลกด้วย

สถานการณ์ด้านความมั่นคง

1) การก่อการร้ายและการก่ออาชญากรรมจากความเกลียดชัง ฝรั่งเศสยังคงตกเป็นเป้าการก่อเหตุรุนแรงจากกลุ่มมุสลิมหัวรุนแรง กลุ่มแนวคิดขวาจัด กลุ่มก่อการร้าย หรือผู้ก่อเหตุตามลำพัง (Lone actor) โดยฝรั่งเศสมีประชากรนับถือศาสนาอิสลาม (ประมาณ 5 ล้านคน) มากที่สุดในยุโรป ขณะที่นโยบายของรัฐบาลมักถูกโจมตีว่า เพ่งเล็งและเลือกปฏิบัติต่อกลุ่มมุสลิม เช่น การห้ามนักเรียนหญิงมุสลิมสวมฮิญาบหรือชุดอาบายะห์ในสถานศึกษาของรัฐ การจัดตั้งหน่วยงาน The Forum of Islam เพื่อทำหน้าที่แนะนำแนวทางที่เหมาะสมในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมุสลิมในฝรั่งเศส และป้องกันไม่ให้มุสลิมเข้าไปเกี่ยวข้องกับแนวคิดรุนแรง นอกจากนี้ การที่ฝรั่งเศสมีประชากรนับถือศาสนาอื่นจำนวนมาก (ประมาณ 500,000 คน) ทำให้เสี่ยงตกเป็นเป้าจากกลุ่มก่อการร้าย หรือการโจมตีจากกลุ่มต่อต้านยิว ซึ่งเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

2) ภัยคุกคามทางไซเบอร์และการจารกรรมข้อมูลข่าวสาร

3) การขยายอิทธิพลทางการเมือง เศรษฐกิจ และการทหารในภูมิภาคอินโด-แปซิฟิก

สมาชิกองค์การระหว่างประเทศ ที่สำคัญ คือ สมาชิกผู้ก่อตั้ง UN สมาชิกถาวรของ UNSC กลุ่มประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศส (Francophone) G8, G20, OECD, OSCE, FAO, ILO, WTO, WHO, Interpol, NATO, ADB (สมาชิกนอกภูมิภาค) และ AIIB

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ฝรั่งเศสเชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการพัฒนาระบบคมนาคมที่ใช้ความเร็วสูง เช่น ระบบรถไฟ TGV เครื่องบินคอนคอร์ดและระบบรถไฟใต้ดิน ซึ่งบริษัทของฝรั่งเศสช่วยพัฒนาในหลายเมือง ได้แก่ มอนทรีออล (แคนาดา) กรุงเม็กซิโกซิตี นอกจากนี้ ฝรั่งเศสยังเป็นประเทศผู้ส่งออกเทคโนโลยีนิวเคลียร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งของโลก โดยมีเงินเป็นลูกค้าสำคัญ อีกทั้งยังเป็นแหล่งความรู้ด้านวิศวกรรมการบินและด้านกฎหมาย



การขนส่งและโทรคมนาคม ด้านการขนส่ง ท่าอากาศยาน 464 แห่ง (ปี 2564) ลานจอดเฮลิคอปเตอร์ 1 แห่ง ท่าอากาศยานนานาชาติหลักในกรุงปารีส คือ ท่าอากาศยานชาร์ลเดอโกล (Charles de Gaulles) และ ท่าอากาศยานออร์ลี (Paris-Orly) เส้นทางท่อบรรจุก๊าซ 15,322 กม. ท่อบรรจุน้ำมัน 2,939 กม. เส้นทางรถไฟ ระยะทาง 30,000 กม. (อันดับ 10 ของโลก) ถนนระยะทาง 1,053,215 กม. (อันดับ 7 ของโลก) และการเดินทางทางน้ำ 8,501 กม. ด้านโทรคมนาคม ระบบการเข้าถึงโทรศัพท์พัฒนาดีมาก มีโทรศัพท์พื้นฐาน ให้บริการ 37.75 ล้านเลขหมาย โทรศัพท์เคลื่อนที่ 72.75 ล้านเลขหมาย โดยมีระบบเครือข่ายที่ทันสมัย และพัฒนาอย่างดี การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทั่วพื้นที่ ในอัตราที่สูงสุดเป็นอันดับแรก ของกลุ่มประเทศยุโรป ระบบเคเบิลใต้น้ำเชื่อมโยงทั่วยุโรป เอเชีย ออสเตรเลีย ตะวันออกกลาง และสหรัฐฯ มีสถานีติดตั้งดาวเทียมภาคพื้นดินมากกว่า 3 ระบบ (ระบบ Intelsat ที่มหาสมุทรแอตแลนติก 3 แห่ง และ มหาสมุทรอินเดีย 2 แห่ง ระบบ Eutelsat และระบบ Inmarsat) รหัสโทรศัพท์ +33 จำนวนผู้ใช้อินเทอร์เน็ต 55.26 ล้านคน รหัสอินเทอร์เน็ต .fr

การเดินทาง สายการบินตรงกรุงเทพฯ-ปารีสมี 2 สายการบิน คือ Air France ของฝรั่งเศส และการบินไทย ระยะเวลากลับบินประมาณ 12-13 ชม. เวลาที่ฝรั่งเศสช้ากว่าไทย 5 ชม. (ปลาย มี.ค.-ปลาย ต.ค.) และ 6 ชม. (ปลาย ต.ค.-ปลาย มี.ค.) นักท่องเที่ยวไทยที่เดินทางเข้าฝรั่งเศสจะต้องขอรับการตรวจลงตราเข้าฝรั่งเศสหรือ วีซ่าเชงเกนที่ สอท.ฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย ไทยมีข้อตกลงกับฝรั่งเศสในการยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือ หนังสือเดินทางทูตและหนังสือเดินทางราชการ (ออกตั้งแต่ 1 ก.ค.2563) ระหว่างกัน โดยสามารถพำนักใน แต่ละประเทศไม่เกิน 90 วัน นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสได้รับยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับการพำนัก ในไทยไม่เกิน 30 วัน

สถานการณ์สำคัญที่น่าติดตาม

1) ภูมิทัศน์ทางการเมือง รัฐบาลประธานาธิบดีเอ็มมานูเอล มาครง อาจขาดเสถียรภาพและ เอกภาพในการขับเคลื่อนนโยบาย ตลอดจนการออกกฎหมายต่างๆ ล่าช้า เนื่องจากกลุ่มการเมืองแต่ละกลุ่ม ได้คะแนนใกล้เคียงกันจากการเลือกตั้งที่ผ่านมา ส่งผลให้รัฐสภาขาดเสียงข้างมาก โดยแต่ละกลุ่มการเมือง มีอุดมการณ์แตกต่างกัน และไม่เห็นพ้องกันในการดำเนินนโยบายหลายเรื่อง เฉพาะอย่างยิ่งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และการจัดการผู้อพยพลี้ภัย

2) การชุมนุมประท้วง นับตั้งแต่ นายเอ็มมานูเอล มาครง ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่ 2 ฝรั่งเศสเผชิญการชุมนุมประท้วงอย่างต่อเนื่อง จากปัญหาภายในประเทศ ได้แก่ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ อัตราเงินเฟ้อ และค่าครองชีพที่เพิ่มสูงขึ้น และคัดค้านการปฏิรูประบบบำนาญ และประเด็นสถานการณ์ระหว่างประเทศ ได้แก่ แนวโน้มความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยังคงเครียดจากความขัดแย้งอิสราเอล-กลุ่มฮามาส ที่อาจ กระตุ้นให้ผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายออกมาชุมนุมประท้วง

3) นโยบายด้านการต่างประเทศ ฝรั่งเศสพยายามแสดงบทบาทเป็นผู้นำของสหภาพยุโรป (EU) พร้อมกับแสวงหาพันธมิตรนอกภูมิภาค โดยเฉพาะการดำเนินยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก นอกจากนี้ ท่ามกลาง

สถานการณ์โลกที่ผันผวน อาทิ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน ความขัดแย้งระหว่างอิสราเอลกับอิหร่าน รวมถึงความขัดแย้งทางการค้าระหว่าง EU กับจีน ฝรั่งเศสจำเป็นต้องพิจารณาการดำเนินนโยบายต่างประเทศอย่างสมดุล นอกจากนี้ ฝรั่งเศสยังห่วงกังวลเกี่ยวกับประเทศอดีตอาณานิคมในภูมิภาคแอฟริกา และดินแดนโพ้นทะเล ซึ่งอาจเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบ มีการก่อจลาจล ก่อรัฐประหารและขับไล่กองทัพ/นักการทูต ฝรั่งเศสออกจากประเทศ ดังที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วเมื่อปี 2566 ที่มาลี ไนเจอร์ บูกินาร์ฟาโซ และที่นิวแคลิโดเนีย เมื่อห้วง พ.ศ.2567

ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส

ฝรั่งเศสกับไทยมีความสัมพันธ์กันมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและพระเจ้าหลุยส์ที่ 14 ไทยและฝรั่งเศสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อ 15 ส.ค.2399 โดยลงนามในสนธิสัญญาทางไมตรีการพาณิชย์และการเดินเรือ (Treaty of Friendship, Commerce and Navigation) ปี 2432 ไทยตั้งสำนักงานและแต่งตั้งอัครราชทูต ณ กรุงปารีส และยกฐานะขึ้นเป็น สอท. เมื่อปี 2492 โดยในปี 2568 จะครบรอบ 340 ปีของการติดต่อสัมพันธ์ และในปี 2569 ทั้งสองประเทศมีแผนจะเฉลิมฉลองการครบรอบ 170 ปีความสัมพันธ์ทางการทูต ทั้งนี้ ไทยและฝรั่งเศสมีการแลกเปลี่ยนการเยือนอย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายไทย เมื่อ 16 พ.ศ.2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นรม. ในขณะนั้น นำคณะรัฐมนตรีและ นักธุรกิจเยือนฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการเป็นประเทศแรกนับตั้งแต่ขึ้นรับตำแหน่ง ทางด้านฝรั่งเศส นายเอ็มมานูเอล มาครง ประธานาธิบดีฝรั่งเศส จะเดินทางเยือนไทยในปี 2568

ความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส ยกกระดับเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกัน โดยไทยและฝรั่งเศสเคยจัดทำแผนปฏิบัติการร่วม (Joint Plan of Action) 2 ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 ระหว่างปี 2547-2551 และฉบับที่ 2 ระหว่างปี 2553-2557 เป็นกรอบที่ต่อยอดความร่วมมือในสาขาที่สองประเทศมีผลประโยชน์ร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งวางรากฐานความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้ครอบคลุมทุกมิติ (Comprehensive Partnership) โดยทั้งสองฝ่ายตระหนักถึงความจำเป็นต้องทบทวนความสัมพันธ์และความร่วมมือ ให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน เพื่อกำหนดทิศทางที่เหมาะสมในอนาคต

ทั้งสองฝ่ายยังสนับสนุนการจัดทำและทบทวนร่าง Roadmap ไทย-ฝรั่งเศส เป็นระยะ โดยแผน Roadmap ดังกล่าวมุ่งรักษาความสัมพันธ์ทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคีในทุกมิติ อีกทั้งยังเน้นความเป็นรูปธรรมและเห็นผล เพื่อนำไปสู่การยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ ระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศส โดย Roadmap จะวางแนวทางการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนใน 3 เสาหลัก บนพื้นฐานของความมั่นคง ความมั่งคั่ง และยั่งยืน ได้แก่ 1) หุ้นส่วนด้านการเมืองและความมั่นคง (Political and Security Partnership) 2) หุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุน (Economic Partnership) และ 3) หุ้นส่วนระดับประชาชน (People's Partnership)/หุ้นส่วนในสาขาที่มีประโยชน์ร่วมกัน (Sectoral Partnership)

ปัจจุบัน ไทยและฝรั่งเศสอยู่ระหว่างดำเนินตามแผน Roadmap สำหรับการดำเนินความสัมพันธ์ไทย-ฝรั่งเศส พ.ศ.2565-2567 โดยจะมีการดำเนินการในประเด็นต่าง ๆ ที่สำคัญภายใต้ Roadmap ดังกล่าว เช่น การส่งเสริมความร่วมมือเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพ และความมั่นคง โดยเฉพาะการจัดตั้งกลไกการเจรจา 2+2

(กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงกลาโหม) ความร่วมมือในภูมิภาคและกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ทั้งใน กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) อาเซียน-ฝรั่งเศส และอาเซียน-EU รวมถึงการขับเคลื่อนวาระสำคัญภายใต้ยุทธศาสตร์อินโด-แปซิฟิก และมุมมองอาเซียน ต่ออินโด-แปซิฟิก

ด้านเศรษฐกิจ เมื่อปี 2567 ฝรั่งเศสเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับที่ 28 ของไทย และอันดับ 6 ของไทย ใน EU มูลค่าการค้าไทย-ฝรั่งเศส ห้วง ม.ค.-ก.ย.2567 อยู่ที่ 153,005 ล้านบาท มูลค่าการส่งออก 51,798 ล้านบาท มูลค่าการนำเข้า 101,206 ล้านบาท ไทยขาดดุลการค้า 49,407 ล้านบาท สินค้าส่งออกสำคัญของไทย ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เลนส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และ ส่วนประกอบ และผลิตภัณฑ์ยาง และสินค้านำเข้าสำคัญ อาทิ เครื่องบิน เครื่องร่อน อุปกรณ์การบินและ ส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ สบู่ ผงซักฟอก และเครื่องสำอาง

ด้านการลงทุน ฝรั่งเศสสนใจที่จะขยายความร่วมมือและการลงทุนในสาขาคมนาคมขนส่ง โดยเฉพาะการขนส่งทางรางและการขนส่งมวลชนในเมือง (urban mobility) และสาขาธุรกิจพลังงานหมุนเวียน อาทิ พลังงานทางเลือก และแบตเตอรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งฝรั่งเศสมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่นำสมัย รวมทั้งสามารถสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและเป้าหมายการมุ่งไปสู่ความเป็นกลาง ทางคาร์บอนของไทย

นอกจากนี้ ภายหลังจากนายเศรษฐา ทวีสิน นรม.ในขณะนั้น เดินทางเยือนฝรั่งเศสเมื่อ พ.ค.2567 มีการ ลงนามความร่วมมือ 3 ฉบับ ระหว่างไทย-ฝรั่งเศส หนึ่งในนั้นคือ ความร่วมมือด้านการสร้างเศรษฐกิจอวกาศ เพื่อเอื้อต่อการลงทุนอุตสาหกรรมอวกาศในไทย ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) หรือ GISTDA กับบริษัท Starburst ซึ่งเป็นกลุ่มนักลงทุนที่มีความเชี่ยวชาญในการเชื่อมโยง บริษัทและสตาร์ทอัพด้านการบินและอวกาศจากทั่วโลก โดยไทยหวังว่าความร่วมมือกับ Starburst จะเป็นการ ช่วยวาง Eco system ด้านกิจการอวกาศให้กับประเทศ เพื่อผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมอวกาศ ของอาเซียน

ด้านการท่องเที่ยว ห้วง ม.ค.-ก.ย.2566 มีนักท่องเที่ยวฝรั่งเศสเดินทางมาไทย 515,228 คน

จำนวนคนไทยในฝรั่งเศส มีประมาณ 21,825 คน (เม.ย.2567)

ข้อตกลงสำคัญ : ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการเก็บภาษีซ้อน (27 ธ.ค.2517) หนังสือ แลกเปลี่ยนว่าด้วยบริการเดินอากาศ (7 เม.ย.2518) ซึ่งมีการทบทวนเป็นระยะ ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทาง วัฒนธรรมการศึกษาและวิทยาศาสตร์ (16 ก.ย.2520) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ (16 ก.ย.2520) อนุสัญญาความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาลในคดีอาญา (ไอเน็ตวังก์โทซ) (26 มี.ค.2526) ความตกลงสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดภูเก็ตกับเมืองนีซ (13 ธ.ค.2532) คณะทำงานร่วมทางการค้าไทย-ฝรั่งเศส (17 ก.พ.2538) อนุสัญญาว่าด้วยความช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่อง ทางอาญาไทย-ฝรั่งเศส (11 ก.ย.2540) บันทึกความเข้าใจในการก่อตั้ง French-Thai Business Council (14 พ.ย.2540) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือระหว่างไทย-ฝรั่งเศสด้านไปรษณีย์และโทรคมนาคม (30 พ.ย.2541) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการใช้พลังงานนิวเคลียร์ในทางสันติ (28 มิ.ย.2541)

ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านอุดมศึกษาและการวิจัยไทย-ฝรั่งเศส (23 เม.ย.2542) ความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเกี่ยวกับความร่วมมือทางด้านเทคโนโลยีอวกาศและการประยุกต์ใช้ (27 ม.ค.2543) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งกำลังบำรุงทางทหารระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศส (26 เม.ย.2543) บันทึกความเข้าใจระหว่าง BOI กับหน่วยงานส่งเสริมการลงทุนของฝรั่งเศส (UBIFRANCE) (18 ก.พ.2549) ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านไปรษณีย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไทย-ฝรั่งเศส (18 ก.พ.2549) ความตกลงจัดตั้งสำนักงานเพื่อการพัฒนาในประเทศไทย (18 ก.พ.2549) ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราสำหรับการพำนักระยะสั้นแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางทูต (21 มิ.ย.2553) ข้อตกลงการหารือของเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านเศรษฐกิจระหว่างไทยกับฝรั่งเศสปี 2553-2557 (19 ต.ค.2553) ความร่วมมือด้านการป้องกันประเทศ ความตกลงด้านการศึกษา บันทึกความร่วมมือด้านสาธารณสุข ความตกลงด้านความเป็นหุ้นส่วนระหว่างฝรั่งเศสกับอาเซียน (ก.พ.2556) อนุสัญญาว่าด้วยความร่วมมือระบบรางระหว่างไทย-ฝรั่งเศส (18 มิ.ย.2556) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการด้านยาสัตว์ (11 ก.ย.2558) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านยางพารา ฉบับที่ 3 (19 ม.ค.2560) ความตกลงสัญญาดาวเทียม THEOS 2 ระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิศาสตร์สารสนเทศ (GISTDA) กับบริษัท Airbus Defense & Space (15 มิ.ย.2561) ข้อตกลงร่วมมือระหว่างสถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) กระทรวงคมนาคม กับกลุ่มบริษัทด้านระบบรางชั้นนำจากสาธารณรัฐฝรั่งเศสจำนวน 5 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท Egis Rail Thailand จำกัด 2) บริษัท Bombardier Transportation Signal (Thailand) จำกัดในเครือบริษัท Alstom 3) บริษัท VOSSLOH COGIFER S.A. 4) บริษัท Systra MVA (Thailand) จำกัด และ 5) บริษัท POMA SAS (15 ธ.ค.2565) และความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราซึ่งกันและกันสำหรับการพำนักระยะสั้นแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางราชการ (15 ก.ย.2566)



นายเอ็มมานูเอล มาครง
(Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron)

ตำแหน่ง	ประธานาธิบดีฝรั่งเศส
เกิด	21 ธ.ค.2520 (อายุ 48 ปี/ปี 2568) ที่เมือง Amiens ในครอบครัวมีฐานะ
สถานภาพ	สมรสกับนาง Brigitte Trogneux (อายุ 72ปี/ปี 2568) เมื่อปี 2550 แต่ไม่มีบุตรด้วยกัน โดยพบรักกันในขณะที่นายมาครงอายุ 15 ปี และเรียนอยู่ในโรงเรียนที่นาง Trogneux เป็นครูสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
การศึกษา	<ul style="list-style-type: none">- ปริญญาตรี ด้านปรัชญา มหาวิทยาลัย Paris Nanterre- ปริญญาโท ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ สถาบัน Sciences Po (Paris Institute of Political Studies)- สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการปกครองชั้นสูง (Ecole Nationale d'Administration-ENA) ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาเฉพาะด้านของรัฐด้านการบริหารและการปกครอง
ประวัติการทำงาน	
ปี 2551	<ul style="list-style-type: none">- นักการธนาคาร/นักการเงิน ให้กับบริษัท Rothschild ซึ่งเป็นเจ้าของเครือข่ายธนาคารหลายแห่งในยุโรป
ปี 2551	<ul style="list-style-type: none">- ผู้ตรวจการทางการเงินของกระทรวงเศรษฐกิจ
ประวัติทางการเมือง	
24 เม.ย.-ปัจจุบัน	<ul style="list-style-type: none">- ดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีฝรั่งเศสสมัยที่ 2

- 7 พ.ค.2560-เม.ย.2565 - คณะกรรมการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสสมัยที่ 1 เป็นประธานาธิบดีฝรั่งเศสที่อายุน้อยที่สุด และเป็นครั้งแรกที่ผู้สมัครอิสระที่ไม่สังกัดพรรคการเมืองใดชนะการเลือกตั้ง
- ปี 2559 - จัดตั้งขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองชื่อ En Marche! (On The Move!) และต่อมาเปลี่ยนเป็นพรรคการเมืองในชื่อเดียวกัน เป็นพรรคการเมืองที่มีแนวคิดเสรีนิยมสายกลาง
- 26 ส.ค.2557-30 ส.ค.2559 - รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และกิจการดิจิทัล สมัยประธานาธิบดี François Hollande
- 15 พ.ค.2555-15 ก.ค.2557 - ทีมที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจให้กับประธานาธิบดี François Hollande
- ปี 2555 - ผู้ช่วยที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจให้กับนาย François Hollande ขณะลงสมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดี
- ทัศนคติ** - มีแนวคิดเสรีนิยม นิยมสหภาพยุโรป (EU) แต่ต้องการให้ EU ปฏิรูปองค์กรเพื่อลดการเติบโตของกระแสชาตินิยมและประชานิยม
- ข้อมูลที่น่าสนใจ**
- สนับสนุนการเปิดร้านค้าในวันอาทิตย์ ส่งเสริมธุรกิจดิจิทัล และธุรกิจแบบ Startup
 - สนับสนุนการปฏิรูประบบบำนาญ ลดตำแหน่งงาน และการใช้จ่ายในหน่วยงานราชการ แต่ต้องการเพิ่มการลงทุนภาครัฐในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 - สนับสนุนการลดภาษีบริษัท การให้อำนาจนายจ้างเจรจาเรื่องชั่วโมงทำงานกับพนักงานโดยตรง และห้ามการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ในโรงเรียนสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 15 ปี

คณะรัฐมนตรีฝรั่งเศส

ประธานาธิบดี	Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron
นรม.	Michel Barnier
รมว.กระทรวงยุติธรรม	Didier Migaud
รมว.กระทรวงความร่วมมือกับรัฐบาลท้องถิ่นและภูมิภาค และการกระจายอำนาจ	Catherine Vautrin
รมว.กระทรวงมหาดไทย	Bruno Retailleau
รมว.กระทรวงศึกษาธิการ	Anne Genetet
รมว.กระทรวงยุโรปและการต่างประเทศ	Jean-Noël Barrot
รมว.กระทรวงวัฒนธรรม	Rachida Dati
รมว.กระทรวงกลาโหมและทหารผ่านศึก	Sébastien Lecornu
รมว.กระทรวงการเปลี่ยนแปลงทางนิเวศวิทยา พลังงาน สภาพภูมิอากาศ และการป้องกันความเสี่ยง	Agnès Pannier-Runacher
รมว.กระทรวงเศรษฐกิจ การคลัง และอุตสาหกรรม	Antoine Armand
รมว.กระทรวงสาธารณสุขและการเข้าถึงบริการสุขภาพ	Geneviève Darrieussecq
รมว.กระทรวงความเป็นปึกแผ่น ความเป็นอิสระส่วนบุคคล และความเท่าเทียมทางเพศ	Paul Christophe
รมว.กระทรวงการเคหะและการฟื้นฟูเมือง	Valérie Létard
รมว.กระทรวงเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร และป่าไม้	Annie Genevard
รมว.กระทรวงแรงงานและการจัดหางาน	Astrid Panosyan-Bouvet
รมว.กระทรวงกีฬาเยาวชน และอาสาสมัคร	Gil Avérous
รมว.กระทรวงการอุดมศึกษาและการวิจัย	Patrick Hetzel
รมว.กระทรวงข้าราชการ การลดความซับซ้อน และการเปลี่ยนแปลงการดำเนินการของภาครัฐ	Guillaume Kasbarian

(ต.ค.2567)